

Ngày 28-3 thờ i Hà Nờ i, Nhà hát Chèo Quân đờ i đã thờ chờ c Lễ kờ niờ m 50 năm Thờ c hiờ n lờ i đờ y cờ a Chờ thờ ch Hờ Chí Minh đờ i thờ i "Chi u chèo chi n sĩ" (28-3-1967/28-3-2017).

Phát biờ u thờ i buờ i lờ, Đờ i tá, NSND Nguyờ n Quờ c Trờ ng, Giám đờ c Nhà hát Chèo Quân đờ i nhờ n mờ nh: 50 năm là mờ t chờ ng đờ ng đờ y gian lao, thờ thách, có lúc thăng trờ m, các nghờ sĩ Đoàn chèo Trờ ng cờ c Hờ u cờ n (nay là Nhà hát Chèo Quân đờ i) luôn theo sát bờ c chân cờ a nghờ i chiờ n sĩ, mang hờ t tài năng và sờ c lờ c phờ c thờ bờ đờ i và nhân dân. Tiờ ng hát cờ a các nghờ sĩ, chiờ n sĩ trên chiờ n trờ ng, trên thao trờ ng luôn sôi đờ ng và trong cuờ c sờ ng bình lờ ng đờ thờ o nên thờ ng hi u "Chi u chèo chi n sĩ" nhờ hiờ n nay.

Đờ i tá, NSND Nguyờ n Quờ c Trờ ng cho biờ t: Ngày 28-6-1967, Đoàn văn công Trờ ng cờ c Hờ u cờ n khi đó đờ c vinh đờ vào Phờ Chờ thờ ch biờ u đờ n cho Bác Hờ cùng các đờ ng chí trong Bờ Chính trờ xem thờ chèo "Anh lái xe và cô chờ ng lờ y" và mờ t sờ tiờ t mờ c ca nhờ c. Bác Hờ và các đờ ng chí lãnh đờ o khen nghờ i đoàn, Bác nói: "Các cháu là nghờ i lính, nghờ i nghờ sĩ, các cháu phờ i rèn luyờ n đờ đờ n cho thờ đờ i, cho nhân dân xem ngày càng hay hờ n...".



*Một tiết mục văn nghệ đặc biệt kỷ niệm 50 năm "Chiêu chào chiến sĩ"*

Thậm nhuần lợi ích của Người, ngay sau đó Đoàn liên tục vào biên giới phòng vệ các binh trạm để thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước. Ngay khi miền Nam được giải phóng, Đoàn Văn công Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đoàn nghệ thuật có mặt sớm nhất tại các vùng giải phóng, luôn đi đầu tiên đem tiếng hát chào cách mạng đến với miền Nam. Hơn 100 đêm diễn với các vở "Trận Quê hương ra quân", "Người năm xưa", "Cô Thôn kho", "Đôi mắt"... đã gây xúc động hàng vạn khán giả miền Nam.

Những năm sau đó, Đoàn Văn công Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Nhà hát Chèo Quân đội) nhanh chóng đổi mới nội dung và hình thức, tiếp tục khai thác các đề tài lịch sử, dân gian và chiến tranh cách mạng, đổi mới về nội dung nghệ thuật trong các kỳ tham gia hội thi, hội diễn toàn quốc, toàn quân.

50 năm thành lập lợi ích Di huấn thiêng liêng, lợi ích sâu sắc của Người, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, diễn viên luôn rèn luyện chuyên môn, đàn ghi-ta, hát hay hát lòng phòng vệ bộ đội và nhân dân, thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Nhà hát chèo Quân đội là nơi nhuần tài năng nghệ thuật sâu khêu truyền thống nghệ thuật nẩy sinh, thăng hoa và phát triển.

**Theo An ninh Thủ đô.**